



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 11 ฉบับที่ 603 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ช่วงวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ต่อปี
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 67 จะอยู่ในช่วง 2.5-3.0%
- ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 106.98 ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. ลดลง 1.11%YoY
- สภาพัฒน์ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่า มูลค่าการส่งออกในปี 67 จะเติบโตได้ในกรอบประมาณ 1-2%
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.89 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ต่อปี โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี ในขณะที่เดียวกัน กนง. ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจไทยในปี 67 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออกและการผลิต เนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้ แต่อุปสงค์ในประเทศยังสามารถขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ โดยมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายซ้ำกว่าที่ประเมินไว้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 67 จะอยู่ในช่วง 2.5-3.0% โดยการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในขณะที่การส่งออกและการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากอุปสงค์โลกและวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด และปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะเป็นอุปสรรคมากขึ้น

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน ม.ค. อยู่ที่ 106.98 ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. ลดลง 1.11% เทียบกับปีก่อน** ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และต่ำสุดในรอบ 35 เดือน หรือนับจาก ก.พ. 64 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของภาครัฐ กอปรกับราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผักสดและเนื้อสัตว์ เนื่องจากปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งฐานราคาในเดือน ม.ค. 66 ที่ใช้คำนวณเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง มีส่วนทำให้อัตราเงินเฟ้อในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง

สภาพัฒน์ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) คาดว่า มูลค่าการส่งออกในปี 67 จะเติบโตได้ในกรอบประมาณ 1-2% โดยที่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก ได้แก่ การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายประเทศยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง กอปรกับสถานการณ์ในทะเลแดงอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน และอาจจะส่งผลทำให้สินค้าอุปโภคและบริโภคปรับสูงขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 35.89 บาท/ดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคทำนิวยอร์กในรอบ 3 เดือน หลังตลาดกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยแม้ภาวะเศรษฐกิจแย่ลง ในขณะที่ต่างชาติขายพันธบัตรราว 3 พันล้านบาท หลังเงินดอลลาร์ฯ ปรับตัวแข็งค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาดีและยอดต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.5, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4
- **ประเทศจีน:** ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.5, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 0.8%YoY, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 2.5%YoY
- **ประเทศญี่ปุ่น:** ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.1
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนี PMI รวมภาคบริการและการผลิตขั้นสุดท้ายในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 47.9, ยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 66 ลดลง 0.8%YoY
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 52.5** ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 66 จากระดับ 51.4 ในเดือน ธ.ค. 66, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า **ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.4** จากระดับ 50.5 ในเดือน ธ.ค. 66

ประเทศจีน: ไฉซิน เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและบริการในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 52.5** จากระดับ 52.6 ในเดือน ธ.ค. 66, สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เปิดเผยว่า **ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ม.ค. ปรับตัวลดลง 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี**

ประเทศญี่ปุ่น: Jibun Bank เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 53.1** จากระดับ 51.5 ในเดือน ธ.ค. 66 นับเป็นการขยายตัวเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน

สหภาพยุโรป: ฮัมบูร์ก คอมเมอร์เชียล แบงก์ (HCOB) เปิดเผยว่า **ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคบริการและการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 47.9** จากระดับ 47.6 ในเดือน ธ.ค. 66, สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่า **ยอดค้าปลีกในยูโรโซนในเดือน ธ.ค. 66 ลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี**

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน มี.ค. 67 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ระดับ 76.84 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 6.2% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางหลังจากกองกำลังอิสราเอลยังคงทำการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซา นอกจากนี้สัญญาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลด้วย เนื่องจากการกลั่นน้ำมันที่ลดลงอย่างมากในสหรัฐฯ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในภาวะตึงตัว

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (12-16 กุมภาพันธ์ 2567)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเดือน ม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ม.ค., ยอดค้าปลีกเดือน ม.ค., ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือน ม.ค., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือน ก.พ., ดัชนีการผลิตเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือน ธ.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือน ก.พ.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ม.ค.